

## Vietnam Airlines tổ chức “ngày hội Côn Đảo xanh”, chung tay vì đảo xanh, biển sạch

14:16 01/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

“Ngày hội Côn Đảo xanh” là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch “bay nhẹ tới Côn Đảo” vừa được hãng hàng không quốc gia phát động. Chương trình là lời khẳng định mạnh mẽ của Vietnam Airlines, VASCO và UBND huyện Côn Đảo với mục tiêu chung tay giảm phát thải CO<sub>2</sub>, hạn chế rác thải nhựa, đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và du khách về hành động bảo vệ môi trường.



*Phát động lễ trồng cây với mô hình “Vườn thuốc nam, phủ xanh điểm rác”*

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, “ngày hội Côn Đảo xanh” đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như trưng bày sản phẩm tái chế và hướng dẫn phân loại rác, thu gom đổi rác lấy quà... Qua đó, không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa, mà còn tạo ra một không gian giao lưu, học hỏi bổ ích cho người dân, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến mọi nhà.

Theo đó, người dân Côn Đảo được tìm hiểu các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa trưng bày và tận tay trải nghiệm tái chế rác nhựa tại các gian hàng trong ngày hội. Đồng thời thời lắng nghe chuyên gia giới thiệu về dự án; hướng dẫn các gia đình và khu dân cư tại Côn Đảo cách thức thực hiện phân loại rác tại nhà, cách nhận diện và sử dụng đồ nhựa hợp lý.



*Trải nghiệm tái chế rác nhựa tại ngày hội*

Tại ngày hội, 165 kg rác nhựa, vỏ lon, hộp sữa có thể tái chế do người dân thu gom, phân loại đã được đổi thành những phần quà ý nghĩa. Khối lượng rác có thể tái chế tại ngày hội Côn Đảo xanh sẽ được Công ty cổ phần Lagom Việt Nam đưa về đất liền để “tái sinh” thành các sản phẩm có ích, trở thành quà tặng trao tặng lại người dân Côn Đảo.

Tính từ ngày 23/9 đến 30/9, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Huyện đoàn Côn Đảo thu gom hơn 820 kg rác thải nhựa các loại, hơn 420 kg rác thải nhựa có thể tái chế và lon nhôm đã được phân loại

và đưa về đất liền để xử lý theo đúng quy trình, trở thành các sản phẩm tái chế xanh như bàn ghế, chậu cây để trao tặng lại Côn Đảo trong lễ phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo”.



*Người dân hào hứng tham gia đổi rác lấy quà*

Cũng trong ngày 30/9, Vietnam Airlines và VASCO đã trao tặng Côn Đảo 400 cây giống, đồng thời phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo thực hiện lễ trồng cây với mô hình “Vườn thuốc nam - phủ xanh điểm rác”. Các đại biểu và người dân địa phương đã tham gia trồng các cây thuốc nam như sả, đinh lăng, quế và các loài hoa dễ thích nghi với điều kiện khí hậu Côn Đảo.

Trước đó, mô hình “Vườn thuốc nam - phủ xanh điểm rác” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo đã tổ chức 47 đợt ra quân từ tháng 6/2024, xoá 12 bãi rác, trồng mới 12 điểm vườn với diện tích hơn 5.000m<sup>2</sup>. Từ những bãi rác đã được phủ xanh bằng 1.000 cây dược liệu quý và xen canh 350 cây hoa các loại. Không chỉ cải thiện chất lượng không khí, những khu vườn này còn mang đến một không gian xanh, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.



*Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh đến mọi nhà.*

Dự kiến, ngày hội Côn Đảo xanh sẽ tiếp tục được tổ chức vào các ngày 30/11/2024 và 30/12/2024 nhằm hướng đến mục tiêu thu gom 1.500 - 2.000kg rác thải tại Côn Đảo để đưa về xử lý, tái chế theo đúng quy trình. Chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động ý nghĩa, cùng nhau làm sạch những bãi biển, những cung đường trên hòn đảo này.

Phát triển bền vững là một trong những chiến lược trọng điểm của Vietnam Airlines. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại Côn Đảo và các địa điểm khác trên cả nước, qua đó góp phần là xây dựng một hệ sinh thái hàng không - du lịch bền vững, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/vietnam-airlines-to-chuc-%E2%80%9Cngay-hoi-con-dao-xanh%E2%80%9D-chung-tay-vi-dao-xanh-bien-sach>